



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)



Local development plan

เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

เทศบาลเมืองสระแก้ว



ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามรูปแบบแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจการมสาธารณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนการปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนในท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายตระกูล สุขกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คำนำ

เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ สภาพแวดล้อมในปัจจุบันความต้องการของประชาชน บริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมเป็นแผนงาน/โครงการ ที่จัดทำล่วงหน้า ไม่ครอบคลุมและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ทันทั่วถึง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และรูปแบบแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ตลอดจนเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐๓๗-๒๔๑-๔๙๑ ต่อ ๒๘
โทรสาร ๐๓๗-๒๔๒-๗๐๒

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
➤ เหตุผลและความจำเป็นการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๑
➤ ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
➤ ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ - ๒
➤ การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒
➤ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม	๒
➤ ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น	
➤ คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว	๔ - ๗
➤ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น	๘ - ๑๑
๑) วิสัยทัศน์	
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
๓) เป้าประสงค์	
๔) กลยุทธ์	
๕) ตัวชี้วัด	
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
➤ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑๒ - ๑๖
➤ บัญชีโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น	
๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)	๑๗ - ๑๘
๒) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)	
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐ - ๒๗
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน	๒๘ - ๓๐
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร	๓๑
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	๓๒ - ๓๖
➤ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	๓๗ - ๓๘
๓) โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)	๓๙ - ๔๑
๔) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)	๔๒ - ๕๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ ครั้ง และ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง

แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนบริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม เป็นแผนงาน/โครงการ ที่จัดทำล่วงหน้า ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีนโยบายเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ทันทั่วถึง และเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้สอดคล้องกับปัจจุบันเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ

๒. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดบทนิยามของ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ความสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้กำหนดและนำเสนอประชาชน ก่อนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งที่ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน

การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น

ในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ สาธารณะสูงสุด

๔. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนเพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐได้เข้ามามีข้อมูลข่าวสาร มีโอกาส แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือและ ร่วมกันประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมยังรวมถึงการร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคต ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง ดังนั้น ผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ

การดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และประชาชนโดยผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน โดยการให้คำแนะนำในการจัดทำให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และพิจารณานำโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับ ชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม

- ๓.๑ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
- ๓.๒ เพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
- ๓.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ สภาพพื้นที่ บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
- ๓.๔ เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- ๓.๕ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมและ รายจ่ายจากเงินสะสม

๖. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. คำแถลงนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น ๓ โดยกำหนดนโยบายการบริหารงาน การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วไว้ ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการบริการ

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และปลอดภัยจากอาชญากรรม จากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์ ประกอบด้วย

๑.๑ ด้านการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี

(๑) ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติราชการ วัสดุ อุปกรณ์หน่วยงานให้มีความเหมาะสม มีความสะดวก และมีความคล่องตัวในการให้บริการประชาชนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ราชการ ป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งจะดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามชุมชนหนาแน่นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๓) เตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ เช่น จัดเตรียมบุคลากร รถยนต์ดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอและมีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาเทศบาล

(๑) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

(๒) ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส เน้นผลสัมฤทธิ์ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ

(๓) พัฒนาส่งเสริมระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและความรักผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

(๔) ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผนการคิด และการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- (๕) บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของชุมชนทั้ง ๒๑ ชุมชน
- (๗) มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจรัฐ

๑.๓ ด้านการคลังและงบประมาณ

- (๑) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็วและครอบคลุม
- (๒) จัดระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่าและมีวินัยทางการคลัง
- (๓) การสร้างระบบการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
- (๔) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน

๒. นโยบายด้านการศึกษา

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพของสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การดำเนินการและสนับสนุนของเทศบาล ประกอบด้วย

ด้านการจัดการศึกษา

- (๑) การส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้สมบูรณ์มีความพร้อม เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดในรูปแบบโรงเรียนของเทศบาล
- (๒) การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในเขตเทศบาลให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลตามศักยภาพของสติปัญญา โดยเทศบาลให้การสนับสนุน
- (๓) การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้ เช่น เด็กเร่ร่อน กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง
- (๔) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน จัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
- (๕) เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาล
- (๖) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

๓. นโยบายด้านสาธารณสุข

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย

๓.๑ ด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- (๑) จัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวกเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์
- (๒) ขยายและพัฒนาศักยภาพในการรักษาพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล ให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง จัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจัดหาแพทย์มาตรวจ รักษาพยาบาล ประชาชน และบริการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

(๔) สร้างมาตรการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ทั้งคนและสัตว์ อย่างเร่งด่วน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

(๕) การส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงให้กับประชาชน

๓.๒ ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการคุ้มครองผู้บริโภค

(๑) การป้องกันและควบคุมสารพิษในอาหารด้วยการตรวจสอบสารพิษ

(๒) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์และการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่สัตว์เป็นตัวนำพาหะ

๓.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในเขตเทศบาล เช่น การทำความสะอาด ถนน การกำจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดตลาดสด ส่งเสริมให้ร้านค้า ร้านอาหาร ตระหนักถึง ความสำคัญของการรักษาความสะอาด

(๒) การสร้างระบบและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น การกำจัดฝุ่นละออง กลิ่น เสียง รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสมดุล เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน ออกกำลังกาย ที่มีความ สวยงาม ปลอดภัย และสะดวกสบาย

(๔) การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

(๕) สนับสนุนการนำเทคโนโลยีอย่างง่าย หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการป้องกัน และจัดการมลพิษต่างๆ

๔. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร

(๑) วางระบบผังเมือง เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีทิศทางและเหมาะสม

(๒) พัฒนาขยายเขตประปาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล

(๓) สร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปการอื่นๆ ให้เพียงพอและมีความสมบูรณ์ ทั้งไฟฟ้า ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ถนน ตรอก ซอย ศาลาที่พักผู้โดยสาร รวมถึงแนวทางการบำรุงรักษาด้วย

(๔) พัฒนาระบบจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และรองรับความเจริญเติบโตของ เมืองในอนาคต

(๕) การจัดการ การดำเนินงานกิจการขนส่งซึ่งเป็นกิจการถ่ายโอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการน้ำ

(๑) วางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมอย่างเป็นระบบ

(๒) ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค และการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง

(๓) สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เป็นระบบ และเป็นขั้นตอน

๕. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

๕.๑ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๑) สร้างงานเพื่อสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน

(๒) ส่งเสริมให้ดำเนินการร้านค้า OTOP เพื่อจำหน่ายสินค้า ราคาต้นทุนให้กับชุมชน เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

(๓) สร้างชุมชนต้นแบบเป็นตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

๕.๒ ด้านการสังคมสงเคราะห์

(๑) ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการส่งเสริมเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบงบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๒) จัดตั้งดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ให้กับชุมชน

๖. นโยบายด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ ด้านการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วม

(๑) ดำเนินกิจการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยการสนับสนุนของเทศบาล และพัฒนาให้เป็นชุมชนที่พึ่งประสงค์

(๒) สร้างความร่วมมือสามัคคีในหมู่ประชาชน และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๓) ดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตำรวจเทศกิจ (City Police)

(๔) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วนสังคม

๖.๒ ด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) ส่งเสริมฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๒) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในเขตเทศบาล

(๔) ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น งานลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นเมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้า ประปา ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน ทัวถึง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและรองรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบอาชีพ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่งเสริมคนในสังคมให้มีคุณธรรม เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ การจัดการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ไร้บ้าน ป้องกัน สาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ระวังโรคติดต่อโรคระบาดในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อสังคมเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน การแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ การผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

๓. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ การดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาด้านการศึกษาให้มี มาตรฐาน ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีการต่อยอดความคิด บริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้มีศักยภาพ มีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการบริการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

กลยุทธ์ (Strategy) แนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายเขตไฟฟ้าและประปา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยทั่วถึง

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการส่งเสริมการค้า การลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้มีรายได้เพียงพอเพื่อการดำรงชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า การกระจายผลผลิตของเกษตรกร การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าเกษตรท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาด

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬา ให้ได้มาตรฐาน ทิวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน ส่งเสริมระบบคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ บริการสาธารณะเพื่อร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ตัวชี้วัด (Indicator) ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของชุมชน ที่มีโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมเพียงพอ

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของจำนวนถนน ที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ดี รวมถึงท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ดำเนินการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของชุมชน ที่มีไฟทางส่องสว่างและมีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค

๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้าการลงทุน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของประชาชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของประชาชน ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของชุมชน ที่ได้รับการจัดระเบียบ บุคลากร อาสาสมัคร ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการป้องกัน ระวัง ยับยั้งและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน

๓. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าสู่ระบบกำจัดขยะ มีจำนวนลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ตลาดและอัตราการใช้พลังงานทางเลือกของ

เกษตรกร

๔. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าถึงการศึกษ และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ รวมทั้งเด็ก เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง พร้อมทั้งการจัดทำเส้นทาง ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว การเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของอาคารเรียน สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือเพิ่มเติม

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการต่าง ๆ จากหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์ และการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของอาคารสถานที่ปฏิบัติราชการได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของประชาชน และชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งบุคลากรขององค์กรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลง

ส่วนที่ ๓
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน	หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้ อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้าง พื้นฐานที่มีความ ทนทาน ส่งเสริม การพัฒนา อุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและ ยั่งยืน และส่งเสริม นวัตกรรม	ประเด็น การพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพชีวิตสำหรับ คนทุกช่วงวัยในทุก ด้านความต้องการของ ชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นเมือง แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกให้ครบถ้วนและ สมบูรณ์ เพื่อให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม ท่อ ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและ ทั่วถึง เพื่อความสะดวก ในการสัญจรของ ประชาชน	๑.อุตสาหกรรม และการโยธา ๒.เคหะและ ชุมชน	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้าการลงทุน	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนให้มีความได้เพียงพอเพื่อดำรงชีพ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพ สุภาพะที่ดีของประชาชน และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พัฒนางานป้องกันและบรรเทา	๑.สาธารณสุข ๒.สังคม สงเคราะห์ ๓.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔.การรักษาความสงบ ภายใน ๕.การเกษตร	๑.สำนักปลัดเทศบาล ๒.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๓.กองสวัสดิการสังคม ๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๕.กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวมรวม และการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร	กลยุทธ์ที่ ๑ จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณขยะในครัวเรือน กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างการร่วมกลุ่มของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการ	๑.การเกษตร ๒.เคหะและชุมชน	๑.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒.กองสวัสดิการสังคม ๓.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	ใช้พลังงานทดแทน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขภาพวิถี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว	กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ฯ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียน ฯ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการ ฯ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลาย ฯ กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว	๑.การศึกษา ๒.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๓.อุตสาหกรรม และการโยธา ๔.เคหะและชุมชน	๑.กองการศึกษา ๒.กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	Sustainable Development Goals (DSDGs)	ยุทธศาสตร์จังหวัด สระแก้ว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	ยุทธศาสตร์ (อปท.) เทศบาลเมือง สระแก้ว	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ	กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร และชุมชน ๑ กลยุทธ์ที่ ๕ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมสาธารณะ ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่าย	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การรักษาความสงบภายใน ๓.การศึกษา ๔.สาธารณสุข ๕.เคหะและชุมชน ๖.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๘.อุตสาหกรรม และการโยธา	๑.สำนัก ปลัดเทศบาล ๒.กองการศึกษา ๓.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.กองสวัสดิการสังคม ๕.กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๖.กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๒	๔,๓๐๐,๐๐๐							๒	๔,๓๐๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง คมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๓	๖,๕๐๘,๐๐๐	๑	๓,๑๗๐,๐๐๐			๔	๙,๖๗๘,๐๐๐
รวม			๒	๔,๓๐๐,๐๐๐	๓	๕,๖๐๘,๐๐๐	๑	๓,๑๗๐,๐๐๐			๖	๑๓,๐๗๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน												
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทาง สังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า												
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์					๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๒	๑๓๐,๐๐๐	๖	๓๙๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบ ชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน พัฒนางานป้องกันเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น												
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน					๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๓	๑๕,๐๐๐
รวม					๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๓	๑๓๕,๐๐๐	๙	๔๐๕,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการเกษตร												
กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด												
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน					๑	๔๐๐,๐๐๐					๑	๔๐๐,๐๐๐
รวม					๑	๔๐๐,๐๐๐					๑	๔๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว												
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาทักษะ ทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียน ทุกช่วงวัยรวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา												
(๑) แผนงานการศึกษา					๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๙	๗๕๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ นันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้ มาตรฐาน ทัวถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป												
(๑) แผนงานการศึกษา					๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					๑	๘๗๐,๐๐๐						
รวม					๕	๑,๑๗๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	๑๓	๑,๗๗๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

แบบ ผ.๐๑

เทศบาลเมืองสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ												
กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัยมีความปลอดภัยสวยงาม และเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐					๒	๕,๐๐๐,๐๐๐
รวม			๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐					๒	๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด			๓	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑๓	๙,๓๑๓,๐๐๐	๘	๓,๖๐๕,๐๐๐	๗	๔,๓๕๕,๐๐๐	๓๑	๒๐,๖๕๓,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อมถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนเทศบาล ๑๗ บริเวณแยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว	เพื่อให้การคมนาคมบริเวณจุดตัดทางแยกมีความสะดวก ปลอดภัย ช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมกล่องควบคุมระบบจราจร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๒,๒๐๐,๐๐๐					ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว ได้รับความปลอดภัย สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อมถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนเทศบาล ๑๙ บริเวณแยกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว	เพื่อให้การคมนาคมบริเวณจุดตัดทางแยกมีความสะดวก ปลอดภัย ช่วยป้องกันอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมกล่องควบคุมระบบจราจร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)		๒,๑๐๐,๐๐๐					ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร ประชาชนมีความพึงพอใจในการสัญจร ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว ได้รับความปลอดภัย สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๖ (โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ต่อจากของเดิม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๙ บ่อ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๓๕๕,๐๐๐			การระบายน้ำ บริเวณดังกล่าว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจจากปัญหาน้ำท่วม ถนน ร้อยละ ๘๐	สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื้อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๑๔ (บริเวณศรีกิจริสอร์ทต่อจากของเดิม)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๗๔ ท่อน และท่อพัก คสล. จำนวน ๗๒ บ่อ (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๓,๑๑๘,๐๐๐			การระบายน้ำ บริเวณดังกล่าว มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความพึงพอใจจากปัญหาน้ำท่วม ถนน ร้อยละ ๘๐	สามารถลดปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่ และป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 - เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเพิ่มไหล่ทางเพื่อรองรับการสัญจร	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๖๐ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๓๔ บ่อ และขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง ๑.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒,๑๓๕,๐๐๐			การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ การสัญจรมีความคล่องตัวสะดวกมากขึ้นประชาชนพึงพอใจจากการใช้รถใช้ถนน ร้อยละ ๘๐	สามารถลดปัญหา น้ำท่วมขังถนน บริเวณดังกล่าว และมีความคล่องตัวในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล ๓๓/๒ (คลองนางชิง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ตอนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร				๓,๑๗๐,๐๐๐		ประชาชนที่สัญจรไป-มา มีความพึงพอใจในพื้นที่ถนน ASPHALT CONCRETE ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อมถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล ๓๓/๒ (คลองนางชิง)		ตอนที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล ๓๓/๒ (คลองนางชิง)		ตอนที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๖,๘๔๒ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								
รวม ๖ โครงการ				๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๘,๐๐๐	๓,๑๗๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานี้ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง และผู้มีรายได้น้อย	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ไร้ที่พึ่ง รวมถึงผู้มีรายได้น้อย			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนและครัวเรือน ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการและเหมาะสม ร้อยละ ๘๐	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสงเคราะห์ มีคุณภาพชีวิต การเป็นอยู่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ครอบคลุมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
- ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ และคนพิการ	เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ	ผู้สูงอายุ และคนพิการที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๒ โครงการ						๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการส่งเสริมการค้า การลงทุน
 - กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ศูนย์กักขังขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และการรับมือกับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในศูนย์กักขังขยะมูลฝอยฯรวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยลดความสูญเสีย	ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์กักขังขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๘๐ คน			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ร้อยละ ๙๐	ผู้เข้ารับการฝึก อบรมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไป ปฏิบัติเพื่อรับมือ กับอัคคีภัยที่อาจ เกิดขึ้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล
รวม ๑ โครงการ						๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ฉ. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเกษตร
- กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ รวมถึงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาด การระบายน้ำ
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว	เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรฯ จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบของ ทม.สระแก้ว)			๔๐๐,๐๐๐			มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถลดปัญหามลพิษทางน้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถลดปัญหาน้ำเสียภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและลดปริมาณสารอินทรีย์ โลหะหนักอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม ๑ โครงการ						๔๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ	เพื่อเผยแพร่ผลงานเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๓ แห่ง ให้เด็กเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจพัฒนาศักยภาพของ ศพด. ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครองภาคภูมิใจในพัฒนาการของเด็ก	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๓ แห่ง			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๓ แห่งที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๘๐	เด็กปฐมวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นและศักยภาพของ ศพด. ได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่องานพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
- เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการสานสัมพันธ์ งานวันครูเทศบาล เมืองสระแก้ว	๑.เพื่อระลึกถึงความ สำคัญของครู ผู้ประกอบคุณงาม ความดี ๒.เพื่อสานสัมพันธ์ พนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาล เมืองสระแก้ว	จัดกิจกรรมเนื่องในงาน วันครูประจำปี โดยมีคณะ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ขึ้นพื้น คณะกรรมการ บริหารงาน ศพด. พนักงาน ครูเทศบาล และบุคลากร ทางการศึกษา			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมงาน มีความภูมิใจ และพึงพอใจ ในกิจกรรม การจัดงาน	พนักงานครูและ บุคลากรทางการ ศึกษามีสัมพันธ์ภาพ ที่ดีต่อกัน มีความ ภาคภูมิใจ ในวิชาชีพ อันทรงเกียรติ	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนานที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
 เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มศักยภาพทางการศึกษา พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันให้แก่เด็กนักเรียนทุกช่วงวัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการสถานศึกษาชั้นนำ นวัตกรรมชั้นเลิศ	เพื่อเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของ พนักงานครู บุคลากรทางการ ศึกษาและเด็ก นักเรียนสังกัด เทศบาลเมือง สระแก้ว	จัดนิทรรศการ การแสดง ผลงานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองสระแก้ว			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมงาน มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรม ผลงานทางด้าน วิชาการและ นวัตกรรม ทางการศึกษา	ประชาชนโดย ทั่วไปได้รับรู้ถึง ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมการจัด การศึกษาของครู และนักเรียน ของเทศบาล เมืองสระแก้ว	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เป้าประสงค์ที่ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพภายในปี ๒๕๗๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒหน้าที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเพียงพอแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เด็กปฐมวัยสนใจการเล่นกีฬา ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ปลุกฝังค่านิยม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๓ แห่ง			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง ๓ แห่ง เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพสมบูรณ์ รู้จักระเบียบวินัย	กองการศึกษา
รวม ๔ โครงการ						๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
 - ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
- กลยุทธ์ที่ ๖ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)	เพื่อปรับปรุงรั้วโรงเรียนพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนให้มีความชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ ความยาว ๙๙ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร พร้อมจัดทำป้ายใหม่ ขนาดกว้าง ๗ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร			๘๗๐,๐๐๐			รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ มีความชัดเจน แสดงอาณาเขตของสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาล ๑ มีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคง แข็งแรง มีป้ายชื่อแสดงชัดเจน สามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไปรับรู้ได้	กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ						๘๗๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
 - ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
 - ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
 - กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างลิฟต์โดยสารภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล	ก่อสร้างลิฟต์โดยสารแบบสแตนเลส ขนาด ๓ ชั้น รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ ตัว		๓,๐๐๐,๐๐๐				อาคารสำนักงาน มีลิฟต์โดยสารไว้บริการพนักงานเทศบาลรวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการประชาชนโดยทั่วไปมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล รวมถึงประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย	สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาด้านที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต เพื่อสุขภาวะที่โดยรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความปลอดภัย สวยงามและเพียงพอ พร้อมรองรับให้บริการสาธารณะ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อปรับปรุงห้อง ประชุมอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้มี ความทันสมัย เหมาะต่อการปฏิบัติ งานและให้บริการ ประชาชนในการจัด ประชุมและจัด กิจกรรมต่าง ๆ	เพื่อปรับปรุงห้องประชุม อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๑ ห้อง (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๒,๐๐๐,๐๐๐			ห้องประชุม มีความพร้อม ในการรองรับ กิจกรรมต่างๆ ทันสมัย เหมาะ แก่การปฏิบัติ งานราชการ และกิจกรรมต่างๆ ผู้ใช้บริการมีความ พึงพอใจ	มีสถานที่สำหรับ ใช้จัดประชุม สัมมนา รวมทั้งใช้ ประกอบกิจกรรม สาธารณะที่มี ความทันสมัย และเหมาะสม ในการปฏิบัติ ภารกิจต่าง ๆ	สำนักปลัด เทศบาล
รวม ๒ โครงการ					๓,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล ๓๑	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการ สัญจร และมีถนน ที่ได้มาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น	๑. ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)			๑๑,๖๙๐,๐๐๐			ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความพึง พอใจในพื้นที่ถนน ASPHALT CONCRETE ที่มีมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการสัญจร เพิ่มขึ้น และลด ปัญหาฝุ่นละออง	อบจ. สระแก้ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
(ต่อ)	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล ๓๑		๒.ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน ทม.สระแก้ว)								

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิต
เพื่อสุขภาวะที่ตีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทิง บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๔ บ้านลัดกะสัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	เพื่อป้องกันการกัดเซาะของกระแสน้ำ บริเวณริมคลองพระสทิง พื้นที่ ๑๔ ไร่	ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพระสทิง บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๔ บ้านลัดกะสัง จำนวน ๑ แห่ง			๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจ	สามารถแก้ไขปัญหการพังทลายของดิน ป้องกันความเสียหายของพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนริมคลอง	ก.บ.จ. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
รวม ๒ โครงการ						๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อบริการสาธารณะ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอป้ายโฆษณาดิจิตอลขนาด ๕๕ นิ้ว แบบตั้งพื้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - หน้าจอคุณภาพสูง ดีไซน์เกรดอุตสาหกรรม เคลสทั้งหมดเป็นโลหะ หน้าจอเป็นกระจกนิรภัย แทมเปอร์หนา ๓ มม. - รองรับภาพ เสียง วิดีโอ PDF IPC stream ข้อมูลเวลา สภาพอากาศ ฯลฯ - แพลตฟอร์ม Dahua MPS ให้การจัดการ ระยะไกลแบบครบวงจร - CPU แบบ ๔ core ประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้ถอดรหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลระดับพรีเมียม - ซอฟต์แวร์ media player ในตัวและ USB playear ให้การนำเสนอ content หลายวิธี		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ
		รวม	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อบริการสาธารณะ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๒	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาด ๕๕ นิ้ว แบบตั้งพื้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - หน้าจอคุณภาพสูง ดีไซน์เกรดอุตสาหกรรม เคลสทั้งหมดเป็นโลหะ หน้าจอเป็นกระจกนิรภัย แทมเปอร์หนา ๓ มม. - รองรับภาพ เสียง วิดีโอ PDF IPC stream ข้อมูลเวลา สภาพอากาศ ฯลฯ - แพลตฟอร์ม Dahua MPS ให้การจัดการ ระยะไกลแบบครบวงจร - CPU แบบ ๔ core ประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้ถอดรหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลระดับพรีเมียม - ซอฟต์แวร์ media player ในตัวและ USB playear ให้การนำเสนอ content หลายวิธี		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	กองคลัง
		รวม	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่มีคุณภาพของรัฐ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า

แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๓	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ชุดแพทย์ทางไกล สำหรับการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน (Telemedicine Kit) จำนวน ๑ ชุด คุณลักษณะพอสังเขปฯ *เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบไร้สายฯ เช่น ความดันโลหิต อัตราการหายใจฯ *เครื่องส่องตรวจผิวหนังแบบไร้สายฯ กล้องดิจิทัลวิดีโอกับเลนส์โพลาไรซ์ *เครื่องส่องตรวจหูแบบไร้สายฯ *หูฟังแพทย์ดิจิทัลฯ *กล้องส่อง Iris Scope สำหรับตรวจภายนอกและสแกนม่านตาฯ		๕๐๐,๐๐๐				ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง สามารถติดตามผล การตรวจระหว่าง บุคลากรทางการแพทย์ กับผู้ป่วยได้ในเวลาเดียวกัน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์อื่น

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๔	ครุภัณฑ์อื่น	๑.กักันตึน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด ๒ ใบพัด จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ (๑) โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าไนซ์ (๒) ทุ่นลอยน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ทุ่น (๓) แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ (๔) มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ๒.กักันตึน้ำโซล่าเซลล์ ขนาด ๔ ใบพัด จำนวน ๖ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ (๑) โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าไนซ์ (๒) ทุ่นลอยน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ทุ่น (๓) แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๐ วัตต์ (๔) มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์		๓๒๐,๐๐๐				มีเครื่องเติมอากาศให้กับ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว-สระขวัญ เพิ่มค่าออกซิเจน ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น ลดการเกิดน้ำเน่าเสีย	กองช่าง
รวม			๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๕๘๓ สระแก้ว ๑.เปลี่ยนถังบรรจุน้ำขนาด ๗,๐๐๐ ลิตร ๒.ซ่อมแซมระบบปั้มน้ำดับเพลิง ๓.ซ่อมปะผุ ฟันสีใหม่ทั้งคัน/ติดตราสัญลักษณ์ ๔.ซ่อมแซม เปลี่ยนระบบไฟฟ้ารถยนต์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน/สัญญาณไฟทั้งคัน (ราคาต้องตลาด)			๕๐๐,๐๐๐			รถดับเพลิงที่มีความพร้อมในการใช้งานและมีประสิทธิภาพเพื่อภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆและบริการสาธารณะ	สำนักปลัด
รวม			๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง ๘ ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและติดตั้งติดตั้งอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)			๑๐๐,๐๐๐			มีระบบกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ บุคคลทั่วไป อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ	กองสวัสดิการสังคม
รวม			๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : รักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	กล้องวงจรปิด CCTV (กล้อง ๑๖ ตัว) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและติดตั้งติดตั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว (ราคาท้องตลาด)		๑๘๐,๐๐๐				มีระบบกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของทางราชการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การศึกษา

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริการสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๘	ครุภัณฑ์การศึกษา	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน ๔๕๐ ชุด (ปีละ ๑๕๐ ชุด)			๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	นักเรียนมีโต๊ะเรียน และเก้าอี้ในสภาพที่ดี คงทน ได้มาตรฐาน เหมาะแก่การศึกษา เล่าเรียน	กอง การศึกษา
รวม			๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๙	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องย่อยกิ่งไม้ คุณลักษณะพอสังเขป เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ กำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ HP สามารถย่อยกิ่งไม้ได้ ขนาดสูงสุด ๔ นิ้ว ตัวเครื่องติดตั้งอยู่บนเพลาล้อ ล้อยาง สามารถลากเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง (ราคาท้องตลาด)			๕๐,๐๐๐			มีเครื่องย่อยกิ่งไม้ไว้ใช้ งานรักษาความสะอาด เพื่อบริการสาธารณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ย่อยกิ่งไม้ฯ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหารสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๐	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (แบบกระเบบบรรทุก) คุณลักษณะพอสังเขป ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม กระเบบตอนท้ายติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๙ เมตร (ราคาท้องตลาด)			๒,๖๐๐,๐๐๐			มีรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ไว้ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม			๐	๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๐	๐		

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปรับปรุงแบบการให้บริการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อบริการสาธารณะ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	จอป้ายโฆษณาดิจิทัลขนาด ๕๕ นิ้ว แบบตั้งพื้น โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - หน้าจอคุณภาพสูง ดีไซน์เกรดอุตสาหกรรม เคลสทั้งหมดเป็นโลหะ หน้าจอเป็นกระจกนิรภัย แทมเปอร์หนา ๓ มม. - รองรับภาพ เสียง วิดีโอ PDF IPC stream ข้อมูลเวลา สภาพอากาศ ฯลฯ - แพลตฟอร์ม Dahua MPS ให้การจัดการ ระยะไกลแบบครบวงจร - CPU แบบ ๔ core ประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้ถอดรหัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการแสดงผลระดับพรีเมียม - ซอฟต์แวร์ media player ในตัวและ USB playear ให้การนำเสนอ content หลายวิธี		๑๐๐,๐๐๐				ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด เทศบาล
รวม			๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐		